



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และนี้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายจักรพงษ์ เวล้าโสภ	

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ได้ทราบว่

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาต่ำสุดตามลำดับ โดยจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาฯ ในลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามแล้ว โดยจะเรียกให้มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่หากมีการประกาศรับสมัครสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๓. กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาฯ มากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม สามารถจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาฯ จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ที่ยังไม่หมดอายุได้

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาฯ แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอจชา เทียงท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง